

หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3 รอบ1)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การรับนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับต่อปีการศึกษา	1. การแข่งขันการรับนิสิตของสถาบันอุดมศึกษา 2. อัตราการคงอยู่ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่เป็นไปตามแผน	1. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Open House 2. การวิจัยเกี่ยวกับช่องทางการรับข้อมูลการสมัครศึกษาต่อของหลักสูตร 3. จัดโครงการ Road Show	จำนวนการลงทะเบียนเข้าศึกษาแต่ละหลักสูตรไม่เกินร้อยละ 20	จำนวนการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อทุกหลักสูตรปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางศิลปกรรม ไม่เกินร้อยละ 20	จำนวนการลงทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางศิลปกรรม ค่าเท่ากับร้อยละ 11.48	บรรลุ	-	-	-	ปีการศึกษา 2559 - 2560/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
หนังสือราชการและเอกสารสูญหาย	ความรัดกุมของระบบดำเนินการรับและการส่งเอกสารของหน่วยงาน	1. จัดทำระบบการรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารของหน่วยงาน 2. บันทึกทะเบียนเลขหนังสือรับ - ส่ง	จำนวนหนังสือราชการและเอกสารสูญหายไม่เกินร้อยละ 2	ไม่เกินร้อยละ 2	จำนวนหนังสือราชการและเอกสารสูญหายต่ำกว่าร้อยละ 2	บรรลุ	-	-	-	ปีงบประมาณ 2560/สำนักงานคณบดี	
การละเมิดผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์	1. ขาดความรู้ถึงผลของการละเมิดผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 2. ขาดมาตรการในการติดตามตรวจสอบ ป้องกันการละเมิดผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม	ให้ความรู้แก่อาจารย์ นิสิตเกี่ยวกับข้อบังคับการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์	จำนวนอาจารย์และนิสิตรับทราบถึงผลการละเมิดผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ	ไม่บรรลุ	อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ			ปีการศึกษา 2559/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	
ขาดแคลนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	1. สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สมดุล 2. การผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ต่อปีศึกษามีน้อย เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด 3. อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการใกล้เกษียณอายุราชการ		ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการดำเนินการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการผลิตตำราและผลงานวิชาการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ	ไม่บรรลุ	อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ			ปีการศึกษา 2559-2560/รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวพรรณ วรรณวเซย)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560